



# ศูนย์การจัดประชุมวิชาการรามธิบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
Academic Affairs Convention Center and Management of Ramathibodi Hospital

Academic Affairs Convention Center and Management

ที่ ศร ๐๕๑๗.๐๖/ว. ๗/๒๗๓ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการประชุมวิชาการ  
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผ่นพับ จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี จะจัดการประชุมวิชาการ Ramathibodi Surgical Forum ครั้งที่ ๑๑ เรื่อง “The Collaboration for Surgical Problems Management” และปาฐกถาเปรม บุรี ครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “Academic Medicine and Public Health : Let’s close the gap” ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๕๑๐ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ด้านการแพทย์และพยาบาลพร้อมแนวทางการรักษาใหม่ๆในปัจจุบัน ซึ่งผู้อบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล

ในการนี้ คณะฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดประชุมทางวิชาการดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ศัลยแพทย์ แพทย์ทั่วไป พยาบาล และบุคลากรทางสาธารณสุขทั่วประเทศที่สนใจ จึงขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมทางวิชาการดังกล่าว โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนดังนี้

ก่อนวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สำหรับแพทย์	ท่านละ ๒,๐๐๐ บาท
แพทย์ประจำบ้าน พยาบาล อื่นๆ	ท่านละ ๑,๕๐๐ บาท
หลังวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สำหรับแพทย์	ท่านละ ๒,๕๐๐ บาท
แพทย์ประจำบ้าน พยาบาล อื่นๆ	ท่านละ ๒,๐๐๐ บาท

อนึ่ง ข้าราชการ พนักงานองค์การรัฐวิสาหกิจสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามระเบียบของทางราชการจากต้นสังกัดได้ ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจและอำนาจการอนุมัติของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ผู้สนใจกรุณากรอรายละเอียดใบสมัครและส่งไปยังงานบริการวิชาการ อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น ๑ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรจนา บุญเลิศกุล, คุณกรกมล สุนทรพิทักษ์กุล, คุณกัณฐมณี กอดแก้ว โทร. ๐๒-๒๐๑-๑๕๔๒, ๐๒-๒๐๑-๒๑๕๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมให้บุคลากร ในสังกัดได้ทราบโดยทั่วกันด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์อัคร ชชการ)  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่แทน  
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี

